

รายงานย่อ**ผู้เสียชีวิตจากการแพ้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-สุพรรณบุรี****Adverse reaction and death from semple rabies vaccine-Suphanburi**

มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจากการแพ้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย จากจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ป่วยเป็นชายไทย อายุ 36 ปี อาชีพพานา อยู่ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกสุนัขมีเจ้าของกัดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2528 ที่หลังมือขวา ผู้ป่วยได้ทำความสะอาดแผลเองขั้นต้นโดยใช้น้ำล้างและใส่ยาที่มีอยู่ วันรุ่งขึ้นจึงได้ไปที่สถานีอนามัยตำบล เจ้าหน้าที่ได้ทำแผลและเริ่มฉีดวัคซีนเซมเปิลให้ในขนาด 5 ซีซี นัดฉีด 21 วันติดต่อกันหลังจากฉีดได้ 14 เข็ม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 เริ่มมีอาการเพื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ เป็นไข้ ปวดขาทั้งสองข้างปวดหลัง วันรุ่งขึ้นผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาลผู้ป่วยซึมลง ยังรู้สึกตัวดี พุดคุยและกินอาหารดื่มน้ำได้ แต่บัสสภาวะเองไม่ได้ต้องใช้สายสวนบัสสภาวะขาทั้งสองข้างไม่มีแรงและไม่มีความรู้สึก วันที่ 5 สิงหาคม ผู้ป่วยเริ่มมีอาการกล้ามเนื้อทั่วตัวกระตุก ขากรรไกรแข็ง น้ำลายไหล กินอาหารดื่มน้ำไม่ได้ กลืนลำบาก แต่ยังรู้สึกตัวดี ไม่กลัวน้ำหรือลม จึงได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำราศนคราตุรและเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นแพทย์ได้ให้การวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตว่าแพ้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาควิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

สครับไทฟัส - สุรินทร์**Scrub typhus-Surin**

ผู้ป่วยเป็นหญิงไทยอายุ 44 ปี อยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับชายป่ารอบ ๆ หมู่บ้าน ห่างจากอำเภอชุมพลบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร ผู้ป่วยเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2528 ก่อนมีอาการป่วย 10 วันได้ออกไปทำนา นอกบ้านพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวและนอนค้างอยู่ที่กระท่อมนา ผู้ป่วยถูกไรชนิดหนึ่งกัดที่ผิวหนังบริเวณใกล้ข้อพับแขนข้างซ้าย ต่อมาเริ่มมีอาการไข้ อ่อนเพลีย หนาวสั่น ปวดศีรษะ ต่อม่าน้ำเหลืองโตบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้าข้างซ้าย บริเวณที่ถูกไรกัดกลายเป็นแผลตรงกลางบวม สีดำ ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมพลบุรี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสครับไทฟัส หลังจากได้รับเตตราไซคลินเป็นเวลา 7 วัน ผู้ป่วยมีอาการทุเลาลง

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาควิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์